



เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย... นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556... ชาวแรก... สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพลับพลาที่ประทับ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2556 พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถพรวน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ โดยประกอบพระราชพิธีในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและ ส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา... ● **เรื่องดีๆ... นายปริชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เปิดเผยผลจากการเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย ในการเดินทางไปประชุมเจรจาเกี่ยวกับทางการเงิน เพื่อต่ออายุสัญญาให้แพนด้าหลินปิง ที่จะครบกำหนดส่งคืนให้ประเทศจีน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นี้ว่า ทางการเงินอนุญาตให้ยืมค่างูอยู่ในประเทศไทยได้อีก 15 ปี แต่ต้องให้หลินปิงกลับไปอยู่กับที่ประเทศจีนได้ก่อน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงให้กลับมายุที่สวนสัตว์เชียงใหม่ตามเดิม และระหว่างนี้ได้อนุญาตให้ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย ผู้เป็นพ่อ และแม่ของหลินปิง อยู่ในประเทศไทยต่อไปประมาณ 1 ปี หลังครบกำหนดสัญญา คือวันที่ 11 ตุลาคม 2556

ส่วนค่าใช้จ่ายในอัตราใหม่ที่ทางการจีนกำหนดไว้ร้อยละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 29 ล้านบาท ในการนำแพนด้าไปศึกษาถิ่น เป็นอัตราเท่ากับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังมีเวลาสำหรับเจรจาต่อรอง ขอให้ลดลงได้อีก... ● **นายธีรภัทร ประจวบสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช** ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการกรมปศุสัตว์ เรื่อง "ประเทศไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคไข้หวัดนก H7N9" ในการนี้ได้ร่วมเสวนาประเด็นการควบคุมและรับมือโรคไข้หวัดนก H7N9 กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคเอกชน และนำเสนอแผนปฏิบัติงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ... ● **นายดำรงศักดิ์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิ**

การเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสนับสนุนประเทศไทยเข้าสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี (AEC) ในปี 2558 กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เร่งพัฒนาศักยภาพธนาคารเชื้อพันธุพืชหรือยีนแบงก์ (Gene Bank) เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั้งพืชพื้นเมือง พืชป่า พืชเศรษฐกิจ และพันธุ์พืชใหม่ที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์

และนำไปสู่การผลิตสินค้าพืชที่ดียิ่งขึ้น... ● **นายสุพจน์ เจริญสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมีเพิ่มมากขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ทดแทนในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำผิวดิน หรือใช้ร่วมกันในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำผิวดินไม่เพียงพอ กรมทรัพยากรน้ำ

บาดาลจึงรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำบาดาล เพื่อจัดทำเป็นแผนที่อุทกธรณีวิทยา และแผนที่น้ำบาดาล พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ... ● **ในปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาในการประกอบอาชีพหลายอย่าง** ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม ทำให้ผลผลิตเสียหาย และสาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ และไม่ได้ตามมาตรฐาน หากเกษตรกรยังใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานนอกจากจะส่งผลต่อผลผลิตแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรเองด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะที่ดูแลการส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จึงมีนโยบายพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน... ● **จังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือกพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556** นายมานพ กนกศิลป์ **ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ** ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโครงการเร่งรัดสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2556 โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน 7 อำเภอ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ตามหลักเกณฑ์การประเมิน จำนวน 15 แห่ง... ● **กรมป่าไม้** เห็นว่าการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร หรือ Cheek Dam เป็นการข่มขู่เกษตรกรที่รักน้ำใช้เพื่อ

การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบน ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ ฝายถาวร และฝายกึ่งถาวรมีประโยชน์ในการชะลอการไหลของน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า และเป็นแหล่งน้ำให้ทั้งคน และสัตว์ป่าได้ประโยชน์ โดยเฉพาะคนที่อยู่รอบป่าสวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นแนวกันชนให้กับป่าอนุรักษ์ ฝายทั้ง 2 ประเภทมีประโยชน์อย่างยิ่ง วันนี้อยู่ที่จะสร้างฝาย จนทได้สำรวจร่วมกับราษฎรในท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงเป็นแนวทางตามพระราชดำริที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน... ● **ปิดท้ายข่าว... นายบรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 4 (ตาก)** ขอคืนที่ ส.ป.ก.จังหวัดสุโขทัย ที่มีสภาพที่เป็นป่าสมบูรณ์ จำนวน 32,000 ไร่ จำนวน 246 แปลง ไว้ให้เป็นป่าสมบูรณ์ของประเทศ นับว่าเป็นโครงการที่ดี ขอให้เป็นโครงการนำร่องทำดีของกรมป่าไม้ **ขอปรบมือดังๆ...ให้ครบถ้วน**... ● **แล้วพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับ...กระผม**.

ประจักษ์ ธรรมสาร
Prasert.itarasan@yahoo.com